

โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)

การศึกษาในปัจจุบันต้องอาศัยทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีบทบาทร่วมกันในการบริหารจัดการ ตั้งแต่สถาบันครอบครัว ชุมชน ตลอดจนภาคธุรกิจ โดยใช้ความเชี่ยวชาญ และจุดแข็งของแต่ละส่วนมาช่วยกันสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมทักษะแห่งอนาคตให้แก่ผู้เรียน จากความสำคัญดังกล่าวโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) จึงถูกริเริ่มขึ้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาคเอกชนที่มีความคล่องตัว มีองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ อีกทั้งยังมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและต่อยอดหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้กำหนดนโยบายและช่วยสนับสนุนเพื่อให้การทำงานดังกล่าวบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้



คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ กลุ่มมิตรผล เยี่ยมชมโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)

กลุ่มมิตรผล เป็นหนึ่งในภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมต่อการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา โดยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน พร้อมทั้งจัดหาผู้เชี่ยวชาญเข้ามาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรครู เทคโนโลยี และอุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และขับเคลื่อนสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิตของทุกคนในชุมชนการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา



กลุ่มมิตรผลนำแนวทางการเรียนการสอนแบบ “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (The 21st Century Skills : 4C’s)” ซึ่งได้แก่ คิดวิเคราะห์เป็น (Critical Thinking), คิดสร้างสรรค์ (Creativity), การทำงานเป็นทีม (Collaboration), สื่อสาร และนำเสนอเป็น (Communication) ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษามาปรับใช้ โดยหลักสูตรดังกล่าวประยุกต์มาจากหลักสูตร IXL ของสหรัฐอเมริกา ที่มุ่งเน้นการบ่มเพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self-Learning) และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) ซึ่งไม่ได้มีแคในห้องเรียนเท่านั้น แต่การเรียนรู้ยังได้จากการลงมือทำจากประสบการณ์จริง อันจะทำให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์เป็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปรับตัวได้เร็ว รู้จักการทำงานเป็นทีม และสื่อสารเพื่อนำเสนอผลงานได้ ทักษะเหล่านี้ล้วนแล้วแต่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21



นอกจากนี้ กลุ่มมิตรผลยังให้การสนับสนุนการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้สอน ทั้งในด้านวิชาการ และทักษะด้านอารมณ์ ทั้งการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้ภาษาอังกฤษ ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงห้องเรียน และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และการช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชน ด้วยหลักปรัชญาร่วมอยู่ ร่วมเจริญของกลุ่มมิตรผลที่มุ่งพัฒนา และสร้างความยั่งยืนให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทำให้การทำงานร่วมกับภาครัฐ ชุมชน โรงเรียน และผู้ประกอบการ ในการบริหารจัดการและร่วมพัฒนาสถานศึกษา เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน โครงการดังกล่าวช่วยลดความเหลื่อมล้ำสร้างโอกาสให้เด็ก และเยาวชนในท้องถิ่นเข้าถึงระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ และอุตสาหกรรมในชุมชนนั้นๆ ตลอดจนเป็นแหล่งบ่มเพาะทักษะที่จะช่วยให้เด็ก เยาวชนมีอาชีพ และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไป



นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ดิลิตประชาสรรค์ ฝึกการคิดวิเคราะห์ และการทำงานเป็นทีม